

อุทาหรณ์สอนครู



ข้าราชการผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นั้นถือว่ายังมิใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนและเรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว

อุทาหรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง (ผู้ฟ้องคดี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้บริษัท ผู้รับจ้างซ่อมเรือจักรทอง ทองใหญ่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งราคากลางจ้างซ่อมเป็นราคา ๑๗ ล้านบาท หรือต่ำกว่าเมื่อมีการปรับลดรายการ แต่ต้องจ่ายในราคา ๒๑ ล้านบาท ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากขึ้น ประมาณ ๔ ล้านบาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถูกกลั่นแกล้งเพราะตนเป็นผู้ร้องเรียนการทุจริตซ่อมเรือนี้ไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับทำให้ผู้บริหารระดับสูงถูกดำเนินการทางวินัย ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตด้วย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พร้อมเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และขอให้จ่ายเงินตามสิทธิเลื่อนเงินเดือนที่พึงได้รับ ๓๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา แล้วสรุปพยานหลักฐานแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว คณะกรรมการสอบสวนต้องทำความเข้าใจเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่เห็นควรลงโทษสถานใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้พิจารณาทำความเข้าใจและมีคำสั่งลงโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ และไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายข้างต้นได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕/๒๕๕๔ (ประชุมใหญ่))

อุทาหรณ์สอนครู การถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ไม่อาจฟ้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งตามอุทาหรณ์ก็พิจารณาในทำนองเดียวกัน

ยังไม่เสียหาย

ดร. โสภิต วนิชย์ถนอม
นิติกร ศธจ.สระแก้ว
ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน
สกสค.จังหวัดสระแก้ว